



ไม่ไหว แต่ฝืน!! ...●●... แม้เสียงความไม่พอใจการบริหาร
สถานการณ์จะเริ่มดังออกมาจากบรรดาคนดังในโลกโซเชียลจนอื้ออึง
เรียกว่าไม่หวาดไม่ไหว แต่หากไม่มี **“ปัจจัยแทรกซ้อน”** ก็จะไม่
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันที เว้นเสียแต่ทางออก **“นอก
ระบบ”** ...●●... ฉะนั้น แม้จะอยู่ลำบาก แต่รัฐบาล จะฝืนยื้ออยู่ต่อ
ไป อย่างน้อยๆ ก็จัดแถว ตำรวจ-ทหาร จนเสร็จเรียบร้อยและงบ
ประมาณสะเด็ดน้ำในเดือนสิงหาคม อย่างที่ **ศรพระราม** ย้ำเอาไว้
ที่นี้มาตลอดนั่นแหละ ส่วนจะอยู่ถึงศึกชักฟอกเดือนกันยาหรือไม่
ต้องลุ้นกันวันต่อวัน ...●●... เพราะถ้ากระแสความไม่พอใจกับการ
แก้ไขปัญหายังดึงรั้งกรรพช ยูบสภาฯไปตอนนี้ ต่อให้ **10ร.อ.ธรรม
นัส พรหมเผ่า** ก็ทำให้พรรคพลังประชารัฐกลับมาเสี่ยงข้างมาก
ไม่ได้ โอกาสแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าและแพแตกมีสูง ...●●... อีก
มุมหนึ่งก็น่าคิดแม้รัฐบาลจะยื้ออยู่ต่อแต่ก็เริ่มมีเสียงไม่มั่นใจว่ากับตัน
เรือแป๊ะจะยังพะยี่หื้อ **“บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา**
หรือไม่ ตรงนี้ทำให้ตลาดการเมือง มีการโยนชื่อนายกฯสำรอง หรือ
นายกฯอะไหล่ออกมา โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของบุคคลระดับท็อป
ที่ลาออกจากบอร์ดรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ...●●... ขณะที่โลกออนไลน์
ตอนนี้คึกคัก ก็มีเสียงวิจารณ์กรณีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯฉบับที่ 27
ที่มีข้อกำหนดเรื่องการเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิด
ความหวาดกลัว หรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบความมั่นคงของรัฐ ...●●...
เรื่องนี้ กฎกฎหมายของรัฐบาล อย่าง **อาจารย์วิษณุ เครืองาม**
รองนายกรัฐมนตรี อธิบายชัดเจนว่า “หากเสนอข่าวข้อเท็จจริงไม่

ถือว่ามีความผิด” ...●●... และยืนยันว่าข้อกำหนดนี้ **ไม่ได้จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร** เพราะข้อความดังกล่าวคัดลอกมาจากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถ้าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพก็จัดรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ตอนออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว ...●●... ส่วนเรื่องฉีดวัคซีนสลับชนิด ที่หลายคนฉีดซิโนแวคแล้ว 2 เข็มออกมาไวกันขณะนี้ ไปตามอ่านใน เพจของ **“หมอยง” ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ** ชื่อYong Poovorawan ก็จะเข้าใจ “การให้เชื้อตาย 2 เข็ม ยิ่งสอนให้ร่างกายเหมือนกันติดเชื่อจริงแบบเต็มๆ หรือแบบรุนแรงแล้วเมื่อมากระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัส Vector จึงมี Booster effect ที่สูงมาก” ไปหาอ่านกันแบบเต็มๆและย้อนหลังกันได้ ...●●... **สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ** ร่วมกับ **สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ** พร้อมพันธมิตรภาคการศึกษา ชวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมประกวดในโครงการ **“การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24” (The Twenty-Fourth Young Scientist Competition:YSC 2022)** เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ จนถึง 31 ก.ค. ที่ <https://www.nstda.or.th/sims/login/> สอบถามได้ที่ 0-2564-7000 ต่อ 77009 – 77010 facebook page : YSC Thailand Fanpage ...●●... **โครงการ “แบรนต์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต”** และ **ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย** เลื่อนเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อภาพนิ่ง (Infographic) ภายใต้วงข้อ **“ทำเพื่อน**

บริจาควัยเยาว์ (#brandyoungbloodchallenge) เหล่า นักศึกษาจากร่วมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมส่งผลงานการออกแบบได้ถึงวันที่ 15 ก.ย.และประกาศผลผู้ชนะภายในวันที่ 30 ก.ย. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th ...●●... **OneSiam** โกลบอลเดสติเนชั่นที่ผสานศักยภาพ 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ **สยามพารากอน** **สยามเซ็นเตอร์** และ **สยามดิสคัฟเวอรี** จัดกิจกรรม “**สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย**” ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ **เปิดพื้นที่ฟรี!** ช่วยองค์กร ผู้ประกอบการ ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 นำผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจท่องเที่ยว สินค้าขึ้นชื่อของชุมชนต่างๆ มาออกร้านจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ - 25 ก.ค. ที่ **ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน**

 **ศรพระราม**